



THÔNG BÁO CẤP THỜI
Sở Cảnh Sát Quận Cam
714-904-7042
PIO@OCsheriff.gov

Cảnh Sát Quận Cam mở cửa Trung Tâm Huấn Luyện Vũ Khí mới, cơ sở mang tên Cảnh sát Trưởng Hutchens

ORANGE, Ca. (22 Tháng Hai, 2024): Sở Cảnh Sát Quận Cam hôm Thứ Năm đã mở cửa trở lại Trung Tâm Huấn Luyện Vũ Khí mới cải tạo, sẽ cung cấp việc huấn luyện an toàn và hiệu quả hơn cho các nhân viên công lực của Quận Cam.

Cơ sở tại Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Công Lực Khu Vực Sandra Hutchens chỉ chứa xạ trường bên trong nhà dài 50 yards tại quận dành cho giới công lực với sự bắt chước những kịch bản có thật ngoài đời và thêm vào đó những kỹ thuật làm giảm đi tiềm năng bạo hành.

“Chúng tôi tạo sự an ninh hiệu quả là ưu tiên để nhân viên chúng tôi được chuẩn bị một cách tốt đẹp nhằm giữ gìn an toàn cho cộng đồng.” Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Don Barnes phát biểu.

Sự kiện tái mở cửa cũng bao gồm việc chính thức vinh danh Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Công Lực Khu Vực Sandra Hutchens để vinh danh cố Cảnh Sát trưởng Hutchens, người đã phục vụ Quận Cam từ 2008 đến 2019.

Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Công Lực Khu Vực Sandra Hutchens là một cơ sở tân kỳ bậc nhất cho việc huấn luyện nâng cao trình độ các nhân viên bao gồm một thị trấn giả cho việc huấn luyện chiến thuật, hệ thống huấn luyện các lực lượng tương tác có chọn lựa, không gian cho các lớp học và xạ trường cho vũ khí chiến thuật cho nhóm thi hành các chiến dịch đặc nhiệm Cảnh Sát OC, tỷ như nhóm xung kích đặc biệt SWAT team.

“Cảnh Sát Trưởng Hutchens đã biết tính cách quan trọng trong việc đầu tư những người phục vụ ở tuyến đầu của sự an toàn cho cộng đồng chúng ta. Bà chắc chắn sẽ hãnh diện với những cơ sở huấn luyện này sau cùng đã được thêm vào.” Cảnh Sát Trưởng Barnes nhấn mạnh.

Trung Tâm Huấn Luyện Vũ Khí trước tiên sẽ được dùng để huấn luyện cho các nhân viên cảnh sát về các chiến dịch tuần tiễu và phẩm chất.

- Một khoảng cách 25-yard và 50-yard huấn luyện cho các xạ thủ với sự điều chỉnh ánh sáng và các mục tiêu được chạy theo hàng loạt các kịch bản, bao gồm việc huấn luyện hỗ trợ giảm thiểu tiềm năng bạo hành.
- Những cửa vào kích thước bằng chiếc xe chống lại đạn cho phép nhiều chiếc xe của nhân viên công lực đậu bên trong xạ trường cho nhiều loại kịch bản.
- Một bầy đạn 90 độ cho phép hỗ trợ các kịch bản căn cứ vào sự huấn luyện.
- Một hệ thống lọc không khí HEPA tân kỳ nhất được phác họa để giữ những thành tố ô nhiễm *
- Những phòng tẩy sạch và sẵn sàng trang bị với những thành tố an toàn.